

SVI – ถ้ายังเล่นกันอยู่ ก็อาจมีลุ้น

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลิ้งจั่วหัว... มากันทั่วหน้าในหุ้นกลุ่มนี้ (ETRON นะ)... แต่ละตัวก็ค่อยๆ ขึ้นมา

เรียกว่า เกินสายตา หรือเกินคาดหมายของใครหลายๆ คน เชื่อเลยแหละครับว่า ตอนซบซันขึ้นมาใหม่ๆ ไม่ว่าจะตัวไหนในกลุ่มนี้ ไม่ค่อยจะมีใครมั่นใจ หรือ อาจจะไม่สนใจเสียด้วยซ้ำ... จริงๆ เหนือเมฆก็ยอมรับด้วยเลย ไม่เคยให้คะแนนสักเท่าไร... แม้ว่าช่วงที่ซบซันกันใหม่ๆ ในช่วงต้นๆ ก็ตามเปิดกราฟดูตลอด ดูทุกวันด้วย แต่ก็มีคะแนนน้อยไปหน่อย ที่เขาเข้ามาอยู่ในคอลัมน์ โดนคะแนนตัวอื่นๆ แซงหน้าหมด... แต่ที่ไหนได้ล่ะ ของแบบนี้ ว่ากันไม่ได้ ไม่ชอบ ไม่เชียร์ อาเฮียเล่นขึ้นซะ ต้องมาว่ากันในระดับสูงๆ เอาเลย... ใครจะบอกว่า เราแนะนำมานานแล้ว เราแนะนำมาก่อนหน้านี้แล้ว ตรงนี้ต้องขายแล้ว อันนี้نگลลงทุนต้องถากกลับหน่อย อันที่ว่าหรือตอนที่ว่านั้น ใส่เสียงหนักแน่นมากน้อยแค่ไหน หรือ สร้างความมั่นใจมากเท่าไรกันเชียวยอมรับ ก็เห็นเหมือนๆ กันทุกวันที่ผ่านมา แล้วใครจะจับใจความได้ ว่าเอาจริงจังแค่ไหน เน้นเป็นประเด็นหลักไหม ถ้าทำแล้วไม่มีคนตาม ก็ว่าไปอีกเรื่องหนึ่ง... ผ่านเลยไปถึงเรื่องตลาดหุ้น หรือ SET Index กันเลยดีกว่า เอาสิ ลงมาตามดูกันหน่อย จะมีบอกว่า Sideways หรือ แกว่งๆ อีกนานแค่ไหน เอาทางขึ้นหรือทางลง ชัดๆ เลย แน่نون เหนือเมฆว่า ยังบอกกันไม่ได้หรอก หรือ ไม่กล้าฟันธงกันอย่างว่านั่นแหละ... อย่างที่เหนือเมฆว่า หากหลุด 1340 ลงมา แนวโน้มจะหนักเลยนะในอนาคต แต่ที่แค่เพิ่งจะหลุดมานิดๆ หน่อยๆ จะบอกยังได้ แต่ถ้าไปดูสัญญาณแนวโน้ม เอาแค่ MA25days ก็พอ แค่นั้น ก็หนาวๆ แล้วละเหี่ย... วันนี้ ให้โอกาสอีกวัน

ดูตามเกม... ก็อย่างที่จั่วหัวนั่นแหละครับ หากว่าเพื่อนๆ ในกลุ่มนี้ ยังคงเล่นกันต่อละก็

ตัว SVI ก็ยังมีราคาที่สูงกว่าชาวบ้านนะ... ไม้ร่วงด้วยพื้นฐานหรืออะไรไม่รู้ แต่ทรงกราฟ ยังน่าสนใจ

- แนวรับ** : ... 3.70-3.60 หรือต่ำกว่า ก็อย่าหลุด 3.40 ไว้
- เป้าหมาย** : ... 4.00-4.20 หรือ รอบนี้ อาจมี 4.40-4.50

Price Chart...(SVI)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SVI... เท่าที่เห็นจากภาพนี้ หลายท่านก็อาจจะสงสัยหรือมีคำถามในเรื่องของการวิเคราะห์ โดยถ้าจะให้กล่าวในคอลัมน์ ถึงที่มาที่ไปในเรื่องมือต่างๆ อาจจะเสียเวลามาก หรือ กินพื้นที่กันไปหน่อย... เอ... เป็นว่า สองใช้เรื่อง Trend Line และเรื่อง MA. ก็พอครับ ส่วนใครจะหาเป้าหมายอย่างไร ก็ลองดูแนวต้านเก่าๆ หรือ จะเอา Fibonacci มาช่วยก็ได้... ในเรื่องของเทคนิค บางครั้ง ราคาที่ซื้อที่ขายไม่จำเป็นต้องเท่ากัน แล้วรอให้เขาเฉลยออกมาเองว่าใครถูกต้องมากกว่ากัน แม้ว่าจะเดินถูกทางเหมือนกัน แต่ใครจะทำได้ดีกว่ากัน ก็ว่าไป ซึ่งถ้าเราพลาดเข้ามาก ๆ หรือ พลาดเข้าบ่อยๆ ก็อาจจะต้องหาตัวช่วยตัวอื่นๆ มาใช้ (ตามที่เคยว่าไว้ใน UIA)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่เป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคีย ฮีเยิน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มิควรใช้เพื่อการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน